

วิทยาลัยเวสลีย์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ปี 2024

นักเรียนนานาชาติ



WESLEY COLLEGE
MELBOURNE AUSTRALIA · SINCE 1866
A True Education

ใบสมัครทั้งหมดจะได้รับการจัดลำดับความสำคัญตามวันที่ได้รับ ใบสมัคร ตลอดจนการพิจารณาเกณฑ์ต่าง ๆ เมื่อยื่นขอลงทะเบียน โปรดดูเว็บไซต์ของเราสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวีซ่าประเมินใบสมัครของเรา

ค่าธรรมเนียมการสมัคร

ค่าธรรมเนียม AUD\$300 จ่ายพร้อมกับการยื่นใบสมัครลงทะเบียน ยกเว้นที่อธิบายไว้ในนโยบายการเงิน (วิธีดำเนินการลงทะเบียน วิทยาลัยเวสลีย์ - นักเรียนนานาชาติ - Wesley College Enrolment Procedures - International) ค่าธรรมเนียมนี้ไม่สามารถเรียกคืนหรือโอนได้ ค่าธรรมเนียมนี้จะยกเว้นสำหรับบุตรและหลานของศิษย์เก่า เวสลีย์

ค่าธรรมเนียมการยืนยัน

ค่าธรรมเนียม AUD\$1,500 เป็นค่ายืนยันการลงทะเบียน ยกเว้นที่อธิบายไว้ในนโยบายการเงิน (วิธีดำเนินการลงทะเบียน วิทยาลัยเวสลีย์ - นักเรียนนานาชาติ - Wesley College Enrolment Procedures - International) ค่าธรรมเนียมนี้ไม่สามารถเรียกคืนหรือโอนได้

ค่าธรรมเนียมรายปี

ค่าธรรมเนียมประกอบด้วยส่วนสำคัญสี่ส่วนคือ ค่าธรรมเนียมการศึกษา (Tuition Fee) ค่าธรรมเนียมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Levy) ค่าธรรมเนียมนักเรียนนานาชาติ (International Student Levy) และค่าธรรมเนียมเบ็ดเตล็ด (Consolidated Charge)

- ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าธรรมเนียมโครงสร้างพื้นฐาน และ ค่าธรรมเนียมนักเรียนนานาชาติ จะมีการจ่ายล่วงหน้าในวันที่ 1 ตุลาคม 2023 สำหรับภาคการศึกษาที่ 1 ปี 2024 และจะมีการส่งใบเรียกเก็บเงินในวันที่ 1 เมษายน 2024 สำหรับภาคการศึกษาที่ 2 ปี 2024
- ค่าธรรมเนียมเบ็ดเตล็ดจะมีการส่งใบเรียกเก็บเงินระหว่างปีเรียนในวันที่ 1 เมษายน ปี 2024 สำหรับภาคการศึกษาที่ 1 ปี 2024 และในวันที่ 1 ตุลาคม ปี 2024 สำหรับภาคการศึกษาที่ 2 ปี 2024 สำหรับนักเรียนชั้นปี 12 (ม. 6) จะมีการส่งใบเรียกเก็บเงินสำหรับ ค่าธรรมเนียมเบ็ดเตล็ดรายปีเต็มจำนวนในวันที่ 1 เมษายน ปี 2024 พร้อมกับค่าธรรมเนียมการศึกษางวดสุดท้ายเต็มจำนวน
- ไม่มีการคิด GST สำหรับค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าธรรมเนียมโครงสร้างพื้นฐาน หรือ ค่าธรรมเนียมนักเรียนนานาชาติ อย่างไรก็ตาม ค่าธรรมเนียมเบ็ดเตล็ดรวมบริการบางอย่างที่ต้องมีการเรียกเก็บภาษี GST

วิทยาลัยเวสลีย์มีสองภาคการศึกษา: หรือสองช่วงการเรียนต่อปี

- ภาคการศึกษาที่ 1 ประกอบด้วยเทอม 1 และเทอม 2 เริ่มจากปลายเดือนมกราคมจนถึงเดือนมิถุนายน และมีช่วงปิดเทอมในเดือนเมษายน
 - ภาคการศึกษาที่ 2 ประกอบด้วยเทอม 3 และเทอม 4 เริ่มจากเดือนกรกฎาคมจนถึงเดือนธันวาคม และมีช่วงปิดเทอมในเดือนกันยายน
- ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ดังที่ระบุไว้ในหนังสือตอบรับ จะต้องจ่ายเมื่อยื่นใบสมัครลงทะเบียน สำหรับช่วงการเรียนสองช่วงแรกของหลักสูตร หลังจากนั้น จะสามารถแบ่งจ่ายค่าธรรมเนียมเป็นสองงวดต่อปี โดยมีการเรียก

เก็บในวันที่ 1 เมษายน และวันที่ 1 ตุลาคม

วิทยาลัยได้นำทางเลือกการผ่อนชำระรายสามเดือนมาใช้เพื่อให้ครอบครัวสามารถชำระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามใบแจ้งหนี้ลงวันที่ 1 ตุลาคมและ 1 เมษายนได้ โปรดทราบว่า การชำระค่าธรรมเนียมตามใบแจ้งหนี้สำหรับภาคการศึกษาที่ 2 ปี 2024 ถือเป็นกรยืนยันการลงทะเบียนเข้าที่วิทยาลัยเวสลีย์และการยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของวิทยาลัยที่พิมพ์เผยแพร่และปรับเป็นครั้งคราวบนเว็บไซต์สภาวิทยาลัยเวสลีย์มอบอำนาจให้รองผู้อำนวยการวิทยาลัยด้านทรัพย์สินและเลขานุการดำเนินการตามขั้นตอนใด ๆ ก็ตามที่จำเป็นในการเรียกเก็บเงินที่ค้างชำระ

ค่าธรรมเนียมการศึกษารายปี

ชั้นปี	ค่าธรรมเนียมรายปี AUD\$
ศูนย์การเรียนรู้เด็กปฐมวัย	40,761
ชั้นเตรียมประถม - ชั้นปี 3 (ป.3)	40,761
ชั้นปี 4 (ป. 4)	41,257
ชั้นปี 5 & 6 (ป. 5 & 6)	43,007
ชั้นปี 7 & 8 (ม. 1 & 2)	46,223
ชั้นปี 9-12 (ม. 3-6)	49,592

ค่าธรรมเนียมการศึกษารายปี โดยแบ่งจ่ายที่ละภาคการศึกษา เมื่อได้รับใบเรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมโครงสร้างพื้นฐานโดยจ่ายที่ละภาคการศึกษา มีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับนักเรียนชั้นเตรียมประถมถึงปี 12 (เตรียมประถม - ม.6)

ชั้นปี	ค่าธรรมเนียมรายปี AUD\$
ศูนย์การเรียนรู้เด็กปฐมวัย	0
ชั้นเตรียมประถม - ชั้นปี 4 (ป.4)	587
ชั้นปี 5 & 6 (ป. 5 & 6)	1,174
ชั้นปี 7-9 (ม. 1-3)	1,708
ชั้นปี 10-12 (ม. 4-6)	1,868

ค่าธรรมเนียมนักเรียนนานาชาติโดยจ่ายที่ละภาคการศึกษา* นักเรียนที่ไม่ใช่ผู้ทำนักถาวรทุกคนจะต้องชำระค่าธรรมเนียมนักเรียนนานาชาติ AUD\$5,017

* หากมีการเปลี่ยนแปลงสถานภาพด้านการทำนักถาวร โปรดยื่นหลักฐานแก่วิทยาลัยเวสลีย์ การปรับบัญชีใด ๆ จะนับจากวันที่แจ้งแก่ทางวิทยาลัย

ค่าธรรมเนียมเบ็ดเตล็ดสามารถแบ่งจ่ายเป็นงวด ๆ ได้สองครั้งต่อปี

ค่าใช้จ่ายนี้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายพิเศษเฉพาะ เช่น หักคืนค่านอกสถานที่ ห้องสมุด ไดอารี่และหนังสือรุ่น ตำราเรียนบางอย่างในชั้นเรียน ระดับต้นและเครื่องเขียนต่าง ๆ รวมไปถึงวัสดุอุปกรณ์สำหรับหลักสูตรที่ใช้ห้องปฏิบัติการ ศูนย์การศึกษาและศูนย์อาชีพ

ชั้นปี	ค่าธรรมเนียมรายปี AUD\$
ศูนย์การเรียนรู้เด็กปฐมวัย	888
ชั้นเตรียมประถม – ชั้นปี 3 (ป.3)	1,050
ชั้นปี 4 (ป. 4)	1,456
ชั้นปี 5-12 (ป. 5 – ม. 6)	2,233

ค่าใช้จ่ายนี้ครอบคลุมการเข้าค่ายในชั้นปี 4-10 (ป. 4 - ม. 4) ยกเว้นโปรแกรมคลุณส์สำหรับชั้นปี 9 (ม. 3) และโปรแกรมปฐมนิเทศยิรามาเลย์ สำหรับชั้นปี 10 (ม. 4) ซึ่งมีการจัดเก็บแยกต่างหาก

ค่าธรรมเนียมที่พัก

การเรียนรู้พนัก (โรงเรียนประจำ)

มีระบบการเรียนรู้พนักที่วิทยาลัยเวเวอร์ลีย์ (Glen Waverley) เพียงแห่งเดียว สามารถแบ่งจ่ายค่าธรรมเนียมเป็นงวด ๆ ได้สองครั้งต่อปี

ชั้นปี	ค่าธรรมเนียมรายปี AUD\$
ชั้นปี 9-12 (ม. 3-6)	พักประจำเต็มเวลา: 31,500

โครงการชั้นปี 9 (ม. 3) ที่คลุณส์

ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการชั้นปี 9 (ม.3) ที่คลุณส์คิดเป็นเงิน AUD\$5,250 สำหรับช่วงเทอม 8 สัปดาห์ที่นักเรียนอยู่ที่คลุณส์ ค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการศึกษาและจะมีการเรียกเก็บก่อนนักเรียนไปคลุณส์

โปรแกรมปฐมนิเทศยิรามาเลย์ สำหรับชั้นปี 10 (ม. 4)

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดสำหรับโครงการปฐมนิเทศยิรามาเลย์ระยะเวลา 3 สัปดาห์สำหรับชั้นปี 10 (ม.4) คิดเป็นเงิน \$3,500 (ไม่รวมค่าเครื่องบินซึ่งจะเรียกเก็บตามค่าใช้จ่ายจริง) ค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมเบ็ดเตล็ด และจะมีการเรียกเก็บก่อนนักเรียนไปยิรามาเลย์

การประกันสุขภาพ

รัฐบาลออสเตรเลียกำหนดว่านักเรียนนานาชาติทุกคนที่ถือวีซ่านักเรียนจะต้องมีประกันสุขภาพนักเรียนต่างชาติ (Overseas Student Health Cover - OSHC) ที่ครอบคลุมตลอดระยะเวลาที่นักเรียนและเวลาที่พนักอยู่ในออสเตรเลีย กรุณาดูข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ที่เว็บไซต์ของกระทรวงกิจการภายใน (Department of Home Affairs) www.homeaffairs.gov.au เป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครที่ จะต้องซื้อ OSHC ก่อนจะเริ่มยื่นขอวีซ่าออนไลน์และแจ้งหลักฐานของกรมธรรม์และระยะเวลาที่คุ้มครองแก่วิทยาลัยเวเวอร์ลีย์ก่อนเริ่มเข้าศึกษา

การแจ้งออก

จะต้องมีการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรต่อหัวหน้าวิทยาเขต (Head of Campus) ล่วงหน้าก่อนนักเรียนลาออกจากวิทยาลัยและการเรียนรู้พนัก (แล้วแต่กรณี) เป็นเวลาหนึ่งเทอม มิฉะนั้นจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่ากับค่าธรรมเนียมหนึ่งเทอม ซึ่งหมายความว่าจำเป็นต้องมีการแจ้งเรื่องการลาออกก่อนสิ้นสุดเทอม 3

จะต้องแจ้งล่วงหน้าเป็นเวลา 2 เทอมก่อนนักเรียนลาออกจากศูนย์การเรียนรู้ชั้นปฐมวัยอายุสี่ขวบ ซึ่งหมายความว่าต้องมีการแจ้งการลาออก ณ เวลาสิ้นสุดเทอม 2 มิฉะนั้นจะต้องชำระค่าธรรมเนียมเทียบเท่ากับค่าธรรมเนียมหนึ่งเทอม

ส่วนลด

ส่วนลดสำหรับครอบครัว

ที่เวสต์ลีย์ การศึกษาแบบสหศึกษาเป็นจุดศูนย์กลางของวิทยาลัยทัศนโน การเรียนรู้ของเรา เช่นเดียวกับความมุ่งมั่นของเราที่จะช่วยให้บุตรหลานจากครอบครัวเดียวกันได้เรียนที่เดียวกัน

หากมีเด็กสามคนขึ้นไปจากครอบครัวเดียวกันที่วิทยาลัยเวสต์ลีย์ จะมีส่วนลดสำหรับครอบครัวให้เฉพาะค่าธรรมเนียมการศึกษาเท่านั้นซึ่งจะลด 20% สำหรับเด็กคนที่สามและ 50% สำหรับเด็กคนที่สี่และคนต่อไป*

* นอกจากนี้ยังมีส่วนลด 10% สำหรับเด็กคนที่สองเมื่อเด็กคนที่สามเริ่มเข้าเรียนและมีการลงทะเบียนเรียนพร้อม ๆ กัน

หากท่านมีคุณสมบัติเหมาะสม จะมีการคิดส่วนลดให้ในบัญชีของท่านโดยอัตโนมัติ

ส่วนลดสำหรับครอบครัวไม่รวมถึงค่าธรรมเนียมเบ็ดเตล็ด ค่าธรรมเนียมโครงสร้างพื้นฐาน หรือค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่คิดเข้าบัญชีของท่าน

ครอบครัวที่ได้รับการช่วยเหลือด้านค่าธรรมเนียมในรูปแบบอื่น ๆ แล้วจะไม่มีสิทธิได้รับส่วนลดสำหรับครอบครัว

ส่วนลดจ่ายล่วงหน้า

จะมีการให้ส่วนลด 2.5% สำหรับการจ่ายค่าธรรมเนียมรายปีทั้งหมดล่วงหน้า ตัวอย่างเช่น จ่ายค่าธรรมเนียมปี 2024 ภายในวันที่ 31 ตุลาคม ปี 2023

ส่วนลดนี้ให้เฉพาะค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมเบ็ดเตล็ดเท่านั้น

ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

ค่าครองชีพรายสัปดาห์โดยประมาณ

คาดว่านักเรียนแต่ละคนจะต้องมีเงินประมาณ AUD\$100- AUD\$150 ต่อสัปดาห์สำหรับค่าใช้จ่ายต่อไปนี่:

- การเดินทาง
- โทรศัพท์มือถือ
- ที่พัก
- ยา
- เงินติดกระเป๋าสำหรับค่าใช้จ่ายจำเป็น เช่น ตัดผม เสื้อผ้า กิจกรรมบันเทิง ทานอาหารนอกบ้าน ฯลฯ

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

นอกจากนี้ ยังมีค่าใช้จ่ายในการซื้อเครื่องแบบนักเรียน (ประมาณ AUD\$1,000 - AUD\$1,500) ตำราเรียนและเครื่องเขียน (ประมาณ AUD\$500) และอุปกรณ์กีฬาต่าง ๆ ที่จำเป็น

สรุปค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการลงทะเบียน

ค่าธรรมเนียม	ค่าธรรมเนียมรายปี AUD\$
ค่าธรรมเนียมการสมัคร*	300
ค่าธรรมเนียมการยืนยัน*	1,500
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ปี 9-12 (ม 3-6)	49,592
ค่าธรรมเนียมเทคโนโลยีการเรียนรู้ ปี 9-12 (ม. 3-6)	1,868
ค่าธรรมเนียมเบ็ดเตล็ด ปี 5-12 (ป.5 - ม.3)	2,233
ค่าธรรมเนียมนักเรียนนานาชาติ	5,017
ค่าใช้จ่ายรวม	60,510

* ค่าธรรมเนียมเหล่านี้จ่ายเฉพาะช่วงสมัครและลงทะเบียนและไม่ใช่ค่าธรรมเนียมรายปี

การประกันอุบัติเหตุนักเรียน

วิทยาลัยเวสลีย์มีความภาคภูมิใจในระดับการดูแลและการให้สภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่ปลอดภัยแก่นักเรียนทุกคน

แต่อุบัติเหตุและการบาดเจ็บก็ยังสามารถเกิดขึ้นได้แม้ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยที่สุด สภาวิทยาลัยตระหนักดีว่าอาจมีค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการบาดเจ็บของนักเรียนจึงได้จัดซื้อ “กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุหมู่เด็กนักเรียน” ซึ่งให้ความคุ้มครองแก่ทุกครอบครัว

วิธีการจ่ายเงิน

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ สามารถจ่ายโดยวิธีดังนี้:

- เช็ค
- บัตรเครดิต - มาสเตอร์การ์ด และวีซ่า (คิดค่าธรรมเนียม)
- บัตรใช้จ่าย - อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (คิดค่าธรรมเนียม)
- บีเพย์ (BPAY) (คิดค่าธรรมเนียมสำหรับบัตรเครดิต) หรือ
- โอนเข้าบัญชีโดยตรงไปยัง:

ธนาคาร: NAB

ชื่อบัญชี: Wesley College Melbourne

รหัสสาขา: (BSB): 083 004

330 Collins Street Melbourne

หมายเลขบัญชี: 117480554

Swift Code: NATAAU3303M

ข้อมูลเพิ่มเติม

โปรดทราบว่าสำหรับค่าธรรมเนียมของภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปี 2024 จะมีการแสดงให้เห็นถึงการเริ่มใช้ระบบภาษีเงินเดือนแห่งรัฐบาลวิกตอเรียของรอบตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2024

โปรดทราบว่าจะมีการทบทวนค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เป็นประจำทุกปี และอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามดุลยพินิจของวิทยาลัย การทบทวนค่าธรรมเนียมครั้งต่อไปจะมีขึ้นก่อนรอบการเรียกเก็บเงินประจำปีถัดไปในวันที่ 1 ตุลาคม 2024